



ข่าวองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

e-mail : pwowebmaster@moc.go.th prpwo@moc.go.th www.pwo.co.th
 ส่วนงานประชาสัมพันธ์ โทร. ๐-๒๕๐๗-๕๒๖๗ โทรสาร ๐-๒๕๐๗-๕๒๖๘

องค์การคลังสินค้าร่วมกับเทศบาลตำบลราชครามและชมรมโรงสี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมนโยบายเชิงสังคม (CSR) เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗



เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ องค์การคลังสินค้านำโดย นายสุวรรณาติ สุตรสุวรรณ กรรมการองค์การคลังสินค้า นายขุนทรปรกรณ์ วงศ์สินิล ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า นางสาวจิระวิวัฒน์ วัฒนฐานะ รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า นายไพฑูรย์ สุขสามดาว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราชคราม นายสมยศ แยมนิยม ปลัดเทศบาลตำบลราชคราม คณะผู้บริหารองค์การคลังสินค้า พร้อมพนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกับเทศบาลตำบลราชคราม และชมรมโรงสีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมนโยบายเชิงสังคม (CSR) โดย นายสุวรรณาติ สุตรสุวรรณ กรรมการองค์การคลังสินค้าในฐานะผู้แทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมองค์การคลังสินค้า (พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์) ได้กล่าวถึงสถานการณ์ไม่ปกติ Bangkok Shut Down กระทรวงพาณิชย์ ได้แจ้งทุกหน่วยงานและองค์การคลังสินค้าให้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่สำรอง ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าส่งออก และสถานที่อื่นๆที่ผู้บริหารแต่ละกรมกำหนด ในส่วนขององค์การคลังสินค้า ให้พนักงานและลูกจ้างบางส่วนไปปฏิบัติงานในพื้นที่ของเทศบาลตำบลราชคราม ในนามขององค์การคลังสินค้า ซึ่งนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลตำบลราชครามที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานของ องค์การคลังสินค้า และเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม

* ท่านสามารถเข้าไปดูผ่านข่าวนี้ได้ทาง www.pwo.co.th/ข่าวและประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๑๔ / ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗



ข่าวองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์

e-mail : pwowebmaster@moc.go.th prpwo@moc.go.th www.pwo.co.th
 ส่วนงานประชาสัมพันธ์ โทร. ๐-๒๕๐๗-๕๒๖๗ โทรสาร ๐-๒๕๐๗-๕๒๖๘

จึงได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเชิงนโยบายเชิงสังคม (CSR) ขององค์การคลังสินค้าร่วมกับเทศบาล ตำบลราชคราม ชมรมโรงสี ผู้ประกอบการคลังสินค้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการสนับสนุนอุปกรณ์ การกีฬา ให้กับสถานศึกษาที่ยังขาดแคลนจำนวน ๕ แห่ง ได้แก่

โรงเรียนวัดเชิงเลน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านราชคราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างใหญ่ โดยมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

๑. มอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา เครื่องเล่นเด็ก และทุนการศึกษา ให้แก่สถานศึกษา จำนวน ๕ แห่ง คือ โรงเรียนวัดเชิงเลน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านราชคราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช้างใหญ่
๒. จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคราม
๓. จัดกิจกรรมไหว้พระและบริจาคปัจจัยทำบุญ ๙ วัด ในเขตเทศบาลตำบลราชคราม
๔. จัดกิจกรรมในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลราชคราม

ในช่วงท้ายของงาน นางสาวจิระวัฒน์ วัฒนฐานะ รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าได้กล่าวว่า ในโอกาสนี้ขอสวัสดิ์ นายไพฑูรย์ สุขสามดาว นายกเทศมนตรีตำบลราชคราม นายสมยศ แยมนิยม ปลัดเทศบาลตำบลราชคราม และทีมงานของเทศบาลตำบลราชครามทุกท่าน รวมทั้งพี่น้องชาวองค์การคลังสินค้าทุกท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ชาว อคส.ได้มาใช้สถานที่ของเทศบาลตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นเวลาประมาณ ๑ เดือนและวันนี้ที่พวกเรามีการจัดกิจกรรม (CSR) กิจกรรมเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีการมอบอุปกรณ์การศึกษาให้ นักเรียนจำนวน ๕ แห่ง โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน การทำบุญไหว้พระจำนวน ๙ วัด และ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ทั้งหมดที่สำเร็จไปได้ด้วยดีนั้นก็เพราะนายกเทศมนตรี และทีมงาน ตำบลราชครามทุกท่าน องค์การคลังสินค้าซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือด้วยดีในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณ และหวังว่าในโอกาสต่อไปคงได้ร่วมงานกันอีก

คำนิยม : พัฒนาดน พัฒนางาน โปร่งใส ใส่ใจบริการ

* ท่านสามารถเข้าไปดูแผ่นข่าวนี้ได้ทาง www.pwo.co.th/ข่าวและประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ ๑๔ /๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗